





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>ผลสำรวจบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ระบุที่ประชุมรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกองทุนบัตรทอง ปี 2567 ให้คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 93.13% พร้อมมอบ สปสช. นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาระบบต่อไป โดยเฉพาะในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายในการดูแลสิทธิและบริการในระบบบัตรทองให้กับคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>-ไปสำรวจที่ไหน ตอนไหน ปัญหาใบส่งตัว กทม. 7 เดือนกว่าแล้ว</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., amarintv)</p> <p>-พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงผู้เสียชีวิต 23 ราย ที่สนามโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งขณะนี้มีการติดตั้งเตาเผาไฟฟ้าพร้อมแล้วรวม 9 เตา รวมทั้งตั้งเตาขนาดใหญ่รองรับประชาชนที่จะมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรวมถึงรองรับผู้มาร่วมงานได้นับหมื่นคน</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความปลอดภัยทางถนน สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี เป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิต 23 ศพ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยจุดประสงค์อยากให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน การตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายกระดับโดยสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนภายใน 15 วัน และมอบหมายกรมการขนส่งทางบกเรียกตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีทั้งหมด คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชน</p> <p>-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แถลงความคืบหน้าเรื่องอาการผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 14 ปี ที่บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้รถบัส โดยรวมอาการบาดเจ็บไฟไหม้ทั้งหมดดีขึ้น ตอบสนองต่อการรักษาและไม่พบการติดเชื้อ สามารถใช้งานมือและแขนทั้ง 2 ข้างได้ปกติ จากผลการประเมินทางด้านจิตใจผู้ป่วยมีอาการคงที่ผ่อนคลายมากขึ้นนอนหลับได้ โดยสรุปผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์ แต่การรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟไหม้ต้องใช้เวลาในการรักษา และฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ</p>	
<p>ชื่นชมผู้ตรวจราชการ สร. เขตฯ 7</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป</p> <p>-โพสต์ข้อความ จันท.รพ.เขตสุขภาพที่ 7 ชื่นชมและขอบคุณ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7 สำหรับความทุ่มเทและความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีอายุยืนยาวพร้อมกับสุขภาพที่ดี ได้ผลักดันการแก้ปัญหา "Big Six" ซึ่งประกอบด้วย sepsis, pneumonia, stroke, CKD, มะเร็ง และ RTI และประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้ป่วยรอปลูกถ่ายอวัยวะจากตาลงเหลือเพียง 10 ราย รวมถึงการปลูกถ่ายไตที่มีผู้รอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพียง 99 ราย และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Palliative Care เพื่อดูแลผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิต รวมถึงความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล การผ่าตัดผู้ป่วย hip fracture ของ รพ.ภาพสินธุ์ ซึ่งได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก โดย นพ.ธนรักษ์ ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ผลงานและความสำเร็จที่สร้างไว้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในเขตสุขภาพที่ 7 สืบสานต่อไป โดย นพ.ธนรักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 3</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, lokwannee, thebetter, theagendathai, TNN, voicetv, newtv, hfocus, prd., trueid)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภา เกี่ยวกับการควบคุมบุรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน ที่พบอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ว่า สธ. ให้ความสำคัญในการปราบปรามบุรีไฟฟ้าและคุ้มครองเยาวชน โดยมีการตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อปราบปรามบุรีไฟฟ้า ยึดอุปกรณ์และน้ำยาบุรีไฟฟ้าได้จำนวนมาก พร้อมกำหนด 5 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาด คือ 1.เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 2.สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 3.ยืนยันนโยบายป้องกันและปราบปราม 4.พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ และ 5.สร้างการรับรู้โทษพิษภัยของบุรีไฟฟ้า สำหรับปีงบประมาณ 2568 สธ. มีแผนปรับปรุงมาตรการควบคุมบุรีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้ผู้ติดบุรีไฟฟ้าเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ร่วมกับ ศธ. ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุรีไฟฟ้าในโรงเรียน รมว.รงค.สถานศึกษาปลอดบุรีไฟฟ้า และสร้างการรับรู้ผ่านโฆษณาในทุกช่องทาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>-รศ.ดร.นพ.ศักดิ์ อาจองค์ วัลลิภากร กุมารแพทย์และอาจารย์ประจำสาขาสาขาวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต ม.มหิดล กล่าวว่า ขณะนี้พบผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไอระเหย (HTP) เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชน ดีไซน์สวยเก๋ เหมือนมือถือหน้าจอสลักกรีน ขยายเกลื่อนออนไลน์ในไทยกว่า 70 ร้าน และราคาถูก ผลการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่า HTP สามารถก่อโรคปอดอักเสบ อีโอซิโนฟิลิกแบบเฉียบพลัน (AEP) ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีอาการไอ หายใจลำบาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ</p> <p>-ผศ.ดร.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ เน้นย้ำว่าบุรีไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึง HTP เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างความเสี่ยงให้กับเยาวชน ระบุ HTP ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนแต่ไม่เป็นความจริง เรียกร้องให้รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติออกกฎหมายที่คุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการแทรกแซงจากธุรกิจยาสูบในนโยบายที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, hfocus, thailandplus, voicetv, amarintv)</p> <p>-นพ.สฤกษ์ดีเดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน เผยภาพรวมมีสถานการณ์ใน 15 จังหวัด รอบ 24 ชม. มี 3 จังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย คือ ลำปาง ขอนแก่น และเลย ส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ใหม่ คือ สุพรรณบุรี ด้านผู้เสียชีวิตพบเพิ่มขึ้น 3 ราย ได้แก่ เชียงราย 2 ราย และสงขลา 1 ราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 60 ราย บาดเจ็บสะสม 2,381 ราย ไม่มีผู้สูญหาย นอกจากนี้ มีหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 105 แห่ง ปิดให้บริการ 12 แห่ง โดย 11 แห่งอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และอีก 1 แห่งอยู่ จ.พิจิตร มีการจัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 73 ทีม ให้การดูแลประชาชน 2,431 ราย สะสม 211,680 ราย ดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มขึ้น 537 ราย สะสม 32,319 ราย ประเมินสุขภาพจิตเพิ่ม 394 ราย พบเสี่ยงซึมเศร้า 1 ราย ได้รับการดูแลทางจิตใจจนอาการดีขึ้น ไม่ต้องส่งต่อพบแพทย์</p> <p>-สถานการณ์น้ำหลากใน จ.เชียงใหม่ ขณะนี้แนวโน้มน้ำเริ่มลดลง เตรียมดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป ส่วน จ.ลำพูน มีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมซ้ำ ได้เตรียมพร้อมให้ รพ.สต.จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ออกเยี่ยมประเมินอาการเจ็บป่วยและสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ประสบภัย สำหรับ รพ.สุโขทัย ได้เร่งระบายน้ำแล้ว ส่วน จ.ชัยนาท พื้นที่เหนือเขื่อนระดับน้ำเริ่มคงที่และมีแนวโน้มลดลง ส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนยังต้องเฝ้าระวัง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว โดยสรุปจากการคาดการณ์มี 3 จังหวัดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง คือ จ.เชียงใหม่ จากแม่น้ำปิง จ.พิษณุโลก จากแม่น้ำยม และ จ.พิจิตร จากแม่น้ำน่าน และมีพื้นที่เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ช่วง 7-8 ต.ค. คือ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้แจ้งเตือนให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้เตรียมพร้อม และขอให้ สสจ. 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เตรียมรับสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, thailandplus)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า รมว.สธ. มีนโยบายให้กรมวิทย์ฯ ลดภาระผู้ประกอบการ ประสบอุทกภัย ทั้งโรงงานผลิตยา เครื่องสำอาง โรงงานผลิตน้ำดื่ม หรือวิสาหกิจชุมชน หรือสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งผู้ผลิตอาหารที่เป็นร้านค้าส่ง ร่วมกับเครือข่ายส่งทีมเข้าตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ช่วยฟื้นฟูกิจการผู้ประกอบการ พร้อมตรวจเช็คโรงแรมน้ำท่วม ให้ความรู้จัดเชื้อโรคปนเปื้อน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, news1live)</p> <p>-นพ.สรวิศ บุญสุข ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 เผย ช่วงวันที่ 30 ก.ย.-7 ต.ค. ว่า เขตสุขภาพที่ 1 ได้ระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขจากเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แบ่งเป็น 3 ทีมหลัก 1. ทีมแพทย์สมรรถนะสูง (MERT) 6 ทีม ร่วมกับศูนย์เอราวัณและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองกรณีฉุกเฉิน 2. ทีม Mini MERT และทีมเยี่ยมญาติใจ (MCATT) ให้คำปรึกษาและปฐมพยาบาล รวม 14 ทีม ทำงานในศูนย์พักพิงต่าง ๆ และ 3. ทีมสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข (ทีมสุขภาพจิต ทีมสิ่งแวดล้อม และทีมควบคุมป้องกันโรค) เตรียมความพร้อมหลังวิกฤต นอกจากนี้ ยังมีกรรณการงานถึงเคสที่ผู้ประสบภัยมีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง ซึ่งทีม MCATT ได้เข้าช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์แล้ว</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์รายสัปดาห์ 28 ก.ย.-5 ต.ค.2567 พบผู้ป่วยรักษาใน รพ. 281 คน เฉลี่ยวันละ 40 คน ผู้เสียชีวิต 4 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 149 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 61 คน ด้าน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ วิศวกรการระบาดของไทยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ต.ค. นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจะมากขึ้นช่วงปลายปี ซึ่งเป็นอิทธิพลจากการมีกิจกรรมต่างๆ มาก สายพันธุ์ XEC ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่คาดกันว่าจะรับไม่ต่อจาก KP.3.1.1 สำหรับวัคซีนรุ่นใหม่ที่ปรับตามสายพันธุ์ JN.1 ยังใช้กระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันต่อ XEC ได้</p>	
<p>อาหารเจสำหรับผู้สูงวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สวท., กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, hfocus)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ คือการงดอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิด เป็นการสร้างบุญกุศล แต่อาจทำให้ขาดสารอาหารโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ส่วนมากรับประทานน้อย และมีน้ำหนักตัวน้อยอยู่เดิม มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหาร รวมไปถึงมวลกล้ามเนื้อพร่อง มีผลต่อสุขภาพเพิ่มความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุไม่กินเนื้อสัตว์อาจส่งผลให้ขาดโปรตีน วิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแร่ธาตุสังกะสี แม้กินจะเป็นระยะสั้นยังไม่ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร แต่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับ สารอาหารครบถ้วน หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะถูกหลักโภชนาการ ได้บุญพร้อมสุขภาพดีจึงควรใส่ใจเรื่องสารอาหารด้วย</p>	
<p>ประชุมสุดยอด “โรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-สธ. สปสช. และพันธมิตรโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งเอเชียแปซิฟิก (APAC CVD Alliance) ตัวแทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเตรียมจัดการประชุมสุดยอดโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-19 ต.ค.67 เพื่อทบทวนนโยบายและระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) ในทุกภาคส่วน อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในปี 2568 ซึ่งการมีส่วนร่วมสนับสนุนของเอเชียต่อสุขภาพหลอดเลือดหัวใจทั่วโลกจะเป็นประเด็นสำคัญ</p>	
<p>เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดทดสอบวัคซีนสามัคคี ประจำปี 2567 ณ วัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันที่ อาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 67 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม</p>	
<p>ขอใช้ที่ดินสร้างสถานที่จัดการเรียนการสอน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, newtv) -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล โฆษก ก.มหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.มหาดไทย ได้เปิดโอกาส ให้ นายวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบหารือการขอใช้ที่ดินที่ ต.บัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาล ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์</p>	
<p>แนะเรียนต่อวิทยาลัยแพทย์แผนไทยฯ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ nationtv -วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถาบันพระบรมราชชนก จัดแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง ใน จ.ปราจีนบุรี และ จ.ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการศึกษ การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาโบราณที่อยู่คู่คนไทยมานาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ต่างชาติให้การยอมรับ สามารถต่อยอดไป ประกอบอาชีพได้</p>	
<p>ไวรัสมาร์บูร์ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์) -สำนักข่าวซินหัว รายงานว่าทางการวันดาในทวีปแอฟริกา เริ่มการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสมาร์บูร์ก (Marburg) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสไข้เลือดออกตระกูลเดียวกับอีโบล่าให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสมาร์บูร์กในประเทศ</p>	